

ด่วนที่สุด

ที่ กค 0409.3 / ร-81



กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม 6 กทม.10400

25 พฤษภาคม 2548

เรื่อง การกำหนดรูปแบบรายงานที่ใช้เป็นหลักฐานการจ่ายเงินของส่วนราชการในระบบ GFMS
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้อำนวยการ เลขาธิการ อธิการบดี ผู้บัญชาการ
อ้างถึง หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว115 ลงวันที่ 30 กันยายน 2547

ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินและการนำเงินส่งคลังตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) เพื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2547 เป็นต้นมา ปรากฏว่าในการจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานโดยตรง ได้มีการกำหนดให้ส่วนราชการเรียกใบเสร็จรับเงินที่มีเงื่อนไขจากเจ้าหน้าที่หรือผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องล่วงหน้าเพื่อใช้เป็นหลักฐานการจ่ายเงิน และเมื่อกรมบัญชีกลางได้ส่งจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของเจ้าหน้าที่หรือผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องตามคำขอเบิกเงินของส่วนราชการเรียบร้อยแล้ว ส่วนราชการจึงจะจัดส่งใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้เจ้าหน้าที่หรือผู้รับเงินทางไปรษณีย์ลงทะเบียนต่อไป กรณีดังกล่าวทำให้เกิดผลกระทบกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในการออกใบกำกับภาษีและการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามที่กรมสรรพากรกำหนด แม้ว่าใบเสร็จรับเงินดังกล่าวจะมีเงื่อนไขใบเสร็จรับเงินจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารแล้วก็ตาม นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวและทำให้บุคคลภายนอกซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการได้รับความสะดวกจากการปรับปรุงระบบงานทางการเงินการคลังของรัฐ รวมถึงสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น จึงเห็นควรยกเลิกการเรียกใบเสร็จรับเงินที่มีเงื่อนไขล่วงหน้าเพื่อเป็นหลักฐานการจ่าย กรณีการจ่ายเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการโดยตรง และกำหนดให้เมื่อส่วนราชการได้ส่งคำขอเบิกเงินมายังกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัดหรือสำนักงานคลังจังหวัด ณ อำเภอเรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการดังนี้

1. หน่วยงานที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ (GFMS Terminal)
เรียกรายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน (คู่สัญญาหรือผู้รับโอนสิทธิเรียกร้อง) โดยให้ใช้ Transaction Code : ZAP_RPT506
2. หน่วยงานที่ไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ (GFMS Terminal)
เรียกรายงานการจ่ายชำระเงินให้แก่ผู้ขายผ่านทาง Web Report โดยจะต้องระบุรหัสหน่วยเบิกจ่ายด้วยทุกครั้ง

/เมื่อเรียก...

เมื่อเรียกดูรายงานดังกล่าวข้างต้นและมีข้อมูลในรายงานที่แสดงว่าได้มีการจ่ายเงินตามคำขอเบิกเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของเจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิรับเงิน (คู่สัญญาหรือผู้รับโอนสิทธิเรียกร้อง) เรียบร้อยแล้ว ให้หน่วยงานพิมพ์รายงานดังกล่าวเพื่อใช้เป็นหลักฐานการจ่ายของส่วนราชการ และจัดส่งใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิรับเงินทางไปรษณีย์ลงทะเบียน พร้อมทั้งติดตามให้เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิรับเงินจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้แก่หน่วยงานตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนด ซึ่งหากเจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิรับเงินไม่ดำเนินการ ให้หน่วยงานมีหนังสือแจ้งให้สำนักงานสรรพากรพื้นที่ในท้องที่ภูมิลำเนาหรือสถานประกอบการของเจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิรับเงินทราบเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายประกอบ ตันติยาพงศ์)

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

กรมบัญชีกลาง

สำนักมาตรฐานด้านกฎหมายและระเบียบการคลัง

กลุ่มกฎหมายและระเบียบด้านการเบิกจ่าย

โทร. 0-2273-9549

โทรสาร.0-2273-9609

www.cgd.go.th

